

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	แผนงาน	โครงการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)	เป้าหมาย ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)	1) โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย 2) โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพของประชากร
		แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	1) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พขอ.)
		แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ	1) โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 2) โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3) โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
		แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	1) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)	เป้าหมาย ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทัวถึง ลดความเหลื่อมล้ำของผู้รับบริการ รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ	แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ	1) โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 2) โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ และ อสม .
		แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)	1) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2) โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ 3) โครงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 4) โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 5) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 6) โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน 7) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 8) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 9) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 10) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 11) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 12) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 13) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 14) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 15) โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 16) โครงการการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) 17) โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 18) โครงการกัญชาทางการแพทย์ 19) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (สป.)

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	แผนงาน	โครงการ
		แผนงานที่ 3 : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ	1) โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
		แผนงานที่ 4 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ	1) โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื้นที่เฉพาะ
		แผนงานที่ 5 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย	1) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)	เป้าหมาย กำลังคนด้านสุขภาพที่เพียงพอและมีคุณภาพ มีการกระจายที่เหมาะสมเป็นธรรมและทั่วถึง เพื่อประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ	แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ	1. โครงการผลิตและพัฒนาากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 2. โครงการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)	เป้าหมาย การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทั่วถึง เป็นธรรม	แผนงานที่ 1 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ	1) โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 2) โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 3) โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
		แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพแห่งชาติ	1) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 2) โครงการ Smart Hospital
		แผนงานที่ 3 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ	1) โครงการลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน 2) โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
		แผนงานที่ 4 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ	1) โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
		แผนงานที่ 5 : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ	1) โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ